

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสวนผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสิงปการ ฤทธิพันธ์	ประธานสภา อบต.	สิงปการ ฤทธิพันธ์	
๒	นายอุดม ภูพานม	รองประธานสภาอบต.	อุดม ภูพานม	
๓	นางสุพรรณ สร้อยวงษา	เลขานุการสภาอบต.	สุพรรณ สร้อยวงษา	
๔	นายทองนาค ปราณีสอน	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๑	ทองนาค ปราณีสอน	
๕	นางสาวเยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๒	เยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร	
๖	นายประสาดร์ นาทอดทอง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๔	ประสาดร์ นาทอดทอง	
๗	นายสุวิชาญ วิเทห์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๕	สุวิชาญ วิเทห์	
๘	นายจำรอง ตรีศุนย์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๖	จำรอง ตรีศุนย์	
๙	นายสมชาย สุตินวงศ์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๗	สมชาย สุตินวงศ์	
๑๐	นายคำพันธ์ วิเศษนันท์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๙	คำพันธ์ วิเศษนันท์	
๑๑	นายคำเพชร ไชยมาตย์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๑๑	คำเพชร ไชยมาตย์	
๑๒	นางอณงลักษณ์ นาทอดทอง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ ๑๒	อณงลักษณ์ นาทอดทอง	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญทัน ศรีมุงคุณ	นายก อบต.โคกสะอาด	บุญทัน ศรีมุงคุณ	
๒	นายวิเชียร สินธุ์ชัย	รองนายก อบต.โคกสะอาด	วิเชียร สินธุ์ชัย	
๓	นายสมพักตร์ สุวิชา	รองนายก อบต.โคกสะอาด	สมพักตร์ สุวิชา	
๔	นางจงกล วงค์มาตร	เลขานุการนายก อบต.โคกสะอาด	จงกล วงค์มาตร	

เริ่มประชุมเวลา	๐๘.๓๐ น.
<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u>	<u>เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ</u>
ประธานสภาฯ	วันนี้เป็นการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	<u>เรื่อง รับรองรายงานการประชุม</u>
ประธานสภาฯ	เชิญท่านเลขานุการฯสภาอ่านรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
นางสุบรรณ สร้อยวงษา	(อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)
เลขานุการสภาฯ	
ประธานสภาฯ	เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ
น.ส.เยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประกอบด้วย
	๑.นายทองนาค ปราณีสอน ส.อบต.หมู่ ๑ ประธานกรรมการ
	๒.นางอณงลักษณ์นาถาทอง ส.อบต.หมู่ ๑๒ กรรมการ
	๓.นางสาวเยาวรัตน์นาถ้ำเพชร ส.อบต.หมู่ ๒ เลขานุการฯ
	ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
	เวลา ๐๘.๐๐ น. ถูกต้องครบถ้วนแล้วค่ะ
ประธานสภาฯ	มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะทำการแก้ไขหรือเห็นว่าจะไม่ถูกต้อง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
	รับรองรายงานการประชุมการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
มติที่ประชุม	เป็นรับรองเอกฉันท์
ประธานสภาฯ	การตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสมาชิกฯ รับรอง
	รายงานการประชุมแล้ว
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	<u>เรื่อง กระทุ้งถาม</u>
	-ไม่มี-
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	<u>เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ</u>
	-ไม่มี-
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	<u>เรื่อง ที่เสนอใหม่</u>
ประธานสภาฯ	๕.๑ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่าย
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระ ๑ รับหลักการ) เชิญคณะผู้บริหารชี้แจง
นายสมพักตร์ สุวิชา	กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
รองนายกฯ	องค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
	(วาระ ๑ รับหลักการ)เนื่องจากวันนี้ท่านนายกได้ติดภารกิจจึงจะเข้าที่ประชุมช้า
	ท่านจึงมอบหมายให้กระผมนายสมพักตร์ สุวิชา รองนายกอบต.โคกสะอาดได้ชี้แจง
	ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี
	พ.ศ.๒๕๖๖ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี
	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ขอให้ท่านสมาชิกฯได้ดูรายละเอียดตามเอกสารไปพร้อมกัน

<p>นายสมพักตร์ สุวิชา รองนายกฯ ประธานสภาฯ</p>	<p>นี้เป็นรายละเอียดตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อสงสัยเชิญครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยเชิญครับ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายผมขอมติเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ)</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>มีมติเห็นชอบหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน สภาฯ) ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ในสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๓ ท่านดังนี้ ๑. นายจำรอง ตริศุณย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖ ๒. นายอุดม ภูพานม สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓ ๓. นายคำพันธ์ วิเศษนันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ ไปแล้วนั้นผมขอผู้รับรองว่าให้ใช้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินชุดเดิมหรือไม่ครับ</p>
<p>นายคำเพชร ไชยมาตย์ ส.อบต.หมู่ ๑๑ นายทองนาค ปรานีสอน ส.อบต.หมู่ ๑</p>	<p>รับรอง รับรอง</p>
<p>ประธานสภาฯ มติที่ประชุม</p>	<p>มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ มีมติเห็นชอบ ให้ใช้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินชุดเดิม ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน สภาฯ) ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง</p>
<p>ประธานสภาฯ นายทองนาค ปรานีสอน</p>	<p>ขอให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินทั้ง ๓ ท่าน ไปกำหนดวันนัดประชุมกับทางเลขานุการสภาฯ เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดินและดำเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จ ในการกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอให้ที่ประชุมได้เสนอครับ ขอเสนอให้ส่งคำแปรญัตติหรือสงวนคำแปรญัตติให้กับคณะกรรมการฯ ตั้งแต่</p>

ส.อบต.หมู่ ๑	วันที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่มรับคำแปรญัตติ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๑๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ผมจะขอมติที่ประชุม ส่งคำแปรญัตติหรือสงวนคำแปรญัตติให้กับคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่มรับคำแปรญัตติ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๑๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
ประธานสภาฯ	ขอเชิญเลขานุการสภาฯกำหนดวันประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
นางสุบรรณ สร้อยวงษา เลขานุการสภาฯ	ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อคัดเลือกประธานในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
<u>ระเบียบวาระที่๖</u>	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ นายประสาตร์ นาถาทอง ส.อบต.หมู่ ๔ นายสุวิชาญ วิเทห์ ส.อบต.หมู่ ๕ นายคำพันธ์ วิเศษนันท์ ส.อบต.หมู่ ๙ นายทองนาค ปราณีสอน ส.อบต.หมู่ ๑ ประธานสภาฯ นายบุญทัน ศรีมงคล นายก อบต.โคกสะอาด	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเชิญครับ กระผมมีเรื่องเสนอให้แก้ไขครับ เรื่องการระบายน้ำ ที่ซึ่งอยู่หน้าบ้านนายกัน นาถาทอง รอกการแก้ปัญหาอยู่ครับ ตามที่ท่านส.อบต.หมู่ ๔เสนอแก้ไขมีความอันตรายมากครับผมเป็นห่วง เรื่องการใช้นถนนดูน่าเป็นห่วงมากครับฝากท่านผู้บริหารครับ กระผมเห็นใจชาวบ้านเนื่องจากถนนบริเวณหัวโค้งที่สัญจรไปมาไม่สะดวก ทำให้เกิดอันตรายได้เห็นใจชาวบ้านครับ กระผมได้เข้าไปดูปัญหาของหมู่ ๔ครับ ตอนนี้ชาวบ้านร้องเรียนอยู่ตลอด อยากให้รีบแก้ปัญหาครับ เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเชิญครับ กระผมขอฝากครับเราในฐานะนักการเมืองแน่นอนว่าต้องเผชิญกับปัญหา ซึ่งปัญหาแต่ละเรื่องมากพอสมควร ดังนั้นนักการเมืองต้องหาทางออกให้ ประชาชนจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับผู้บริหารและอดทนเพื่อเป้าหมาย รวมถึง

ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

นายสุวิชาญ วิเทห์

ส.อบต.หมู่ ๕

ผมขอวิสัยทัศน์การทำงานของท่านนายกฯ ครับ เพราะเมื่อก่อนผมอยู่ในจุดที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านคนหนึ่ง เข้าใจและชื่นชมที่ท่านนายกกล่าวมาครับ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารครับ ช่วยกันทำให้ตำบลของเราเจริญครับ

นายจำรอง ตรีนุ้ย

ส.อบต.หมู่ ๖

มีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาครับ เรื่องไฟส่องสว่างไปวัดป่าแต่ ผมได้ทำการติดต่อไปทางการไฟฟ้าแล้วครับ แต่ทางหน่วยงานบอกให้รอ ผมก็รอมาเดือนแล้ว ผมเห็นความเดือนร้อนของประชาชน จึงขอความกรุณาฝ่ายบริหารช่วยซ่อมแซมให้ด้วยครับ

นายคำพันธ์ วิเศษนันท์

ส.อบต.หมู่ ๙

ประธานสภาฯ

ผมมีความคิดว่าการที่เราจะปรับค่าตอบแทนเรา ค่าตอบแทนเลขๆ อยากให้ฝ่ายบริหาร ท่านประธานพิจารณา และอยากให้มีงบกลางเพื่อไปงานสังคม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเชิญครับ

นายทองนาค ปรานีสอน

ส.อบต.หมู่ ๑

นายสมพักตร์ สุวิชา

รองนายกฯ

กระผมมีเรื่องอยากสอบถามครับ จากวันที่เราประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่นวันนั้น เรื่องเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า มีงบซ่อมแซมไหมครับ

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น เรื่องไฟส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ ต้องมีงบประมาณครับ คณะผู้บริหารได้กำกับดูแลไว้แล้วครับ แต่อาจจะล่าช้า เนื่องจากงบประมาณขององค์กรภาครัฐ กระผมจึงเสนอให้ตั้งงบบริจาคเพื่อจัดซื้อไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ โดยคำนึงความรวดเร็วในการใช้งาน เนื่องจากงบ อบต. หรืองบหลวงมีจำนวนจำกัด ส่วนงบซ่อมแซมถนนเส้น หนองเม็ก โคกประสิทธิ์ ได้ซ่อมแซมไปบ้างแล้วบางส่วน ขอให้เพื่อนสมาชิกอ่านดูเงินในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่สามารถใช้ได้ ให้ท่านตรวจสอบดูครับ อีกปัญหาหนึ่งคือการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ผมได้ให้ช่างไปดู และประเมินค่าซ่อมมาแล้ว ซึ่งตีราคาประมาณสองหมื่นกว่าบาท และอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยเรื่องซ่อมบำรุงครับ ถ้าไม่มีงบประมาณจริงๆ ทางอบต. จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้โดยไฟสำรองเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน ผากท่าน ส.อบต.หมู่ ๑ครับ และผมขอเสนอเรื่องตั้งชื่อเส้นทางช่วยกัน สุดท้ายคือการตั้งชื่อบัญชีงบประมาณยังมีเรื่องที่ยังค้างกันอยู่ อีกเรื่องสุดท้ายครับ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้อยากให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่กับทางโรงเรียน อบต.ครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ) สุพรรณ สร้อยวงษา ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสุพรรณ สร้อยวงษา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.โคกสะอาด ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเมื่อวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ทองนาค ปราณีสอน ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายทองนาค ปราณีสอน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ ๑ ต.โคกสะอาด
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) อนงค์ลักษณ์ นาคาทอง ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางอนงค์ลักษณ์ นาคาทอง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ต.โคกสะอาด
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) เยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเยาวรัตน์ นาถ้ำเพชร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ ๒ ต.โคกสะอาด
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

สภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประธานสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

(ลงชื่อ) สิงปการ ฤทธิพันธ์
(นายสิงปการ ฤทธิพันธ์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด